

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังข้อมูลศก.สหรัฐออกมาดี, ตลาดยังจับตาทิศทางดบ.เฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการเข้าซื้อขาย ก่อนการประชุมนโยบาย ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์หน้า

* Yen ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดย Yen เติบโตกับแรงกดดันรอบใหม่ หลังการปรับขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ได้ลดความต้องการ Yen

* ผลประกอบการที่สดใสของหลายบริษัท อาทิ แคเทอริพิลลาร์ และ 3เอ็ม ช่วยหนุนหุ้นสหรัฐให้พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วย

* แต่รายงานที่ว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก พบว่า เจ้าหน้าที่รายหนึ่งติดเชื้ออีโบลานั้น ทำให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทลดช่วงบวกลงในช่วงท้ายตลาด และนักลงทุนในเอเชีย กำลังจับตาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

* ขณะที่เข้านี้ ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าและค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงมา หลังมีรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส ว่า นายแพทย์รายหนึ่งที่ทำงานอยู่ในองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน ซึ่งเดินทางกลับจากแอฟริกาตะวันตกมาถึงนิวยอร์ก ชีตั้นนั้น ถูกตรวจพบว่าติดเชื้ออีโบล่า

* Yen อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลายสกุล โดยเทรดเดอร์ในต่างประเทศมองว่า เป็นเพราะรายงานในหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ที่ทำให้เกิดข่าวลือเรื่องการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น จากธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)

* วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้างบุคคลที่คุ้นเคยกับแนวคิดของบีโอเจว่า ขณะนี้บีโอเจมองเห็นความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่อัตราเงินเฟ้อจะลดลงต่ำกว่า 1% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ร่วงลง

* ยูโรอยู่ที่ 136.88 Yen หลังจากพุ่งทะลุระดับ 137 Yen เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. แต่ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวันพุธ อยู่ที่ 32.314 บาท
- *09.10 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.40/42 จาก 32.315/335 เมื่อวันพุธ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.39/43 จาก 32.31/33 เมื่อวันพุธ
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.97/41.08 จาก 41.019/039 เมื่อวันพุธ
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.04/07 จาก 108.25 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2656/58 จาก 1.2644 เมื่อวาน

"ดอลลาร์ช่วง 2 วันนี้ แข็งค่าขึ้นมาได้ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาดี ทำให้ตลาดกลับมาเล่นข่าวเรื่องที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วอีกครั้ง ในช่วงนี้ตลาดก็คงจะเล่นข่าวเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้านี้อ่อนค่า หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ออกมาในเชิงบวก ส่งผลให้ตลาดกลับมาซื้อดอลลาร์ เพื่อเก็งกำไรส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาดของสหรัฐอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม คาดว่า กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทจะไม่มากนัก เพราะนักลงทุนยังคงระมัดระวัง ก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า โดยให้แนวรับในวันนี้ไว้ที่ 32.45 และแนวต้านอยู่ที่ 32.35

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้